

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตำบลคูเต่า

วันที่ 2 มิย.2556 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ วัดดอน ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้เข้าร่วม 15 คน



สรุปการประชุม

วัตถุประสงค์การประชุม มีดังนี้

1. ร่วมกำหนดแนวทางจัดทำโรงน้ำชุมชนตำบลคูเต่า
2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมย่อย
3. ร่วมงานวันที่ 8 มิย.56 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ขยายผลการดำเนินงานของตำบลคูเต่า

มีสาระสำคัญดังนี้

1. โรงน้ำชุมชน มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ชุมชนได้มีน้ำดื่มบริโภคในชุมชนที่มีคุณภาพในราคาต่ำ (มีตรา อย.และฮาลาล มีรพ.สต. และคณะวิทยาศาสตร์ มอ.รับรอง) 2. เพื่อทำธุรกิจเพื่อสังคมนำดอกผลที่ได้ไปจัดทำกองทุนกลางเพื่อช่วยรับมือภัยพิบัติ/กลุ่มอาชีพ ฯลฯ มีตัวอย่างกรณีทำน้ำหอม ให้สมาชิกลงหุ้นไปรับน้ำเอง

ข้อเสนอแนะ : มีรูปแบบทางเลือกได้แก่ ขายเฉพาะคนลงหุ้น, ขายทั่วไปในราคาปกติ คนลงหุ้นได้ในราคาพิเศษ , ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย (ในราคาส่ง) ตัวแทนจำหน่ายมีหุ้นไม่ต่ำกว่าจำนวน...การบริหารจัดการ ; มีคนประจำ จัดจ้าง มีค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ได้แก่ ตัวอาคารใหม่(ข้างโรงอบสมุนไพร) 12 x 8 ม. ข้างคิดค่าก่อสร้างตารางเมตรละ 6 พันบาท (วัดดอนมีไม้จำนวนหนึ่ง) คิดเป็นเงินประมาณ 570,000 บ. สามารถปรับลดได้ 100,000 บ. โดยลดพื้นที่ + ค่าเครื่องกรอง/วัสดุ/การบริหาร 150,000 บ.+ทุนสำรอง = 820,000 บ.(ประมาณการ) มีรายรับจากงบประมาณจากรอกกีเฟลเลอร์ 500,000 บ. งบจากการระดมหุ้นจากชุมชน+วัดดอน 220,000 บ. การระดมหุ้นๆจากบุคคล หุ้นละ 100 บาท ปันผลตามหุ้น โดยเงินในส่วน

ของมูลนิธิและวัดดอนตีมูลค่าตามหุ้น นำเงินที่ได้มาจัดทำกองทุนกลาง ในการบริหารให้มีคณะกรรมการ บริหาร หมู่บ้านละ 1 คน อย่างไรก็ดี มีข้อกังวลในเรื่องคุณภาพน้ำว่ามีพอลและมีการปนเปื้อนสนิมในระยะ ยาวหรือไม่ พร้อมกับระบบเครื่องกรองว่ามีคุณภาพเพียงพอหรือไม่

2.ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการย่อย

2.1.โครงการเกษตรอินทรีย์ตำบลคูเต่า มีการประชุมคณะทำงาน 8 ครั้ง มีอุปสรรคในด้าน เวลาของคณะทำงานมาประชุมไม่พร้อมกัน แก้ไขโดยให้คณะทำงานชุดเล็กปฏิบัติภารกิจชุนาน กิจกรรมที่ ดำเนินการแล้ว **ฝ่ายผลิต** มีการทดสอบการทำปุ๋ยอินทรีย์ 3 รุ่น นำปุ๋ยไปใช้ และจำหน่าย โดยใช้สถานที่ รร.คูเต่าวิทยา (สังข์ไข่ไก่มาทำปุ๋ย) ต่อไปลงพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ แนะนำตัวกับเกษตรกรในพื้นที่ **ฝ่ายตลาด** พิมพ์โลโก้/ถุงหิ้ว/นามบัตร/ถุงผ้าลดโลกร้อน เกษตรอินทรีย์คูเต่าไปร่วมออกบู๊ทในงาน health fair (ตลาด สดน้ำซื่อ) จากนี้จะไปเปิดตัวโครงการกับประชาชน และประสาน รพ.หาดใหญ่ เปิดตัวกับผู้บริโภค **ฝ่าย มาตรฐานความปลอดภัย** มีการอบรมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ใช้สารเคมี (ร่วมกับทพ.หาดใหญ่ อบรมการตรวจคุณภาพ)

2.2โครงการประมงพื้นบ้าน ใช้ฐานที่ชุมชนท่อนสำโรงเป็นหลัก เพราะสมาชิกประกอบ อาชีพประมงและไม่มีการทำผิดกฎหมาย ช่วงแรกประสบปัญหาความต้องการของสมาชิก การทำความเข้าใจ ชุมชนที่ต้องการเงินไปใช้โดยไม่มีการติดกา...โครงการได้ประชุมกรรมการ วางกฎระเบียบ ได้สมาชิก 45 คน มีกิจกรรมตั้งสหกรณ์ มีการระดมทุนจากสมาชิกคนละ 100บาท รวมกับเงินของโครงการช่วยเหลือ ประมงซ่อมอุปกรณ์ เปิดคู่อ้อมเรือให้สมาชิก โดยช่างในชุมชน เปิดบริการให้สมาชิก 31 คน(ซื้ออุปกรณ์ใน ราคากลาง มีการรวมกลุ่ม ได้ลดหนี้สิน ได้อุปกรณ์ทำกินตามช่วงฤดูกาล พบปัญหาการเปลี่ยนอุปกรณ์ คื่น ของ...ทำความเข้าใจกับคน) ต่อไปจะทำตลาดกลางของกลุ่ม มีการอนุรักษ์คลอง(ทำป่าอนุรักษ์) ขุดลอก ปากคลองไม่ให้ตื้นเขิน

2.3โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย (ตีห้าของทุกวัน) 20-30 คน มีการประชาสัมพันธ์กระตุ้นผ่านเสียงตามสาย อุปสรรคเรื่องความปลอดภัย ใส่เสื้อขาวหรือมีไฟฉาย หรือ เปลี่ยนเส้นทางเป็นสายใน มีการปลูกพืชสมุนไพร ทุก 15 วัน สมาชิกร่วมทำและกินน้ำสมุนไพร มีการทำหรือ เรียนรู้การออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ ปรับมาให้เป็นทุกสัปดาห์ ซื่อปุ๋ยไข่ไก่ปลูกสมุนไพรประจำครัวเรือน เพื่อใช้สำหรับโรงอบ และการจัดทำโรงอบสมุนไพร กำลังดำเนินการ

3.กิจกรรมต่อไป นัดคณะทำงานชุดเล็ก ประกอบด้วย ผญ.ม.8,10 อ.สนิท อ.สุวิชัย อ.โสพล อับดุล รอเขตทำแผนโรงน้ำ วันที่ 5 มิย.เวลา 17.30 น. ที่บ้านครูสุวิชัย และนัดคณะกรรมการน้ำ วันที่ 17 มิย. เวลา 18.00 น. ที่วัดดอน ดูแผนภาพรวมร่วมกับท่านพระครูวัดดอน ในส่วนกิจกรรมของชุมชน ให้ตัวแทนม. 7 สสำรวจและทำแผนการอบรมกลุ่มแม่บ้านมานำเสนอเพื่อหารือกับกคน.ประสานครูมาสอน และนัด เครือข่ายคลองอู่ตะเภา วันที่ 20 กรกฎาคม ถวายเทียนพรรษาทางน้ำ ณ ท่าโอ

ปิดประชุม